

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายวรุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์	
อายุ	40 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท International Business Management, University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
ประสบการณ์การทำงาน	2561 - 2565 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีดี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เค เอช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เค เอช เทคดิง จำกัด 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท รวมนิชิตชัย เอ็นจิเนียริง จำกัด 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิ้นรุ่งเรือง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 150/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง 4 บริษัท ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	ประชุมคณะกรรมการบริษัท :	7/7 ครั้ง
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 28 ธันวาคม 2566	8.82% (18,795,000 หุ้น)	
<p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p> <ol style="list-style-type: none"> เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน) 		

ชื่อ-สกุล	นายเอกชัย เวชพงศา		
อายุ	45 ปี		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริษัท		
คุณวุฒิการศึกษา	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (MA) หลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจและการจัดการ (MABE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การตลาด (สาขาวิชาเอก) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโทสาขาการจัดการชั้นสูง (AMM) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)		
ประสบการณ์การทำงาน	2544 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ เมดดิคอล จำกัด	
	2555 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท ห้างขายยาตราเสือดาว จำกัด	
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซุปเปอร์โซนิก จำกัด	
	2551 - 2555	หัวหน้าโครงการ บริษัท เวชพงศ์โอสส (ฮกอันตั้ง) จำกัด	
	2560 - 2562	หัวหน้าโครงการ บริษัท วี. แคปปิตอล เอเจนท์ จำกัด	
	2551 - 2555	กรรมการบริหารศิษย์เก่า สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา	
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 214/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 บริษัท	
	กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
	อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	ประชุมคณะกรรมการบริษัท :	1/7 ครั้ง	
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 28 ธันวาคม 2566	2.76% (5,883,310 หุ้น) (ถือหุ้นโดย นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒน์พงศ์ ซึ่งเป็นบุคคล เกี่ยวข้องตามมาตรา 258)		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ			
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)			
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน)			

